

คำสั่งที่ ๑๑๑

ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๖๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ  
สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ ๑ ชุด ๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กำหนด และปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยครั้งที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำโครงการ (รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๖.๑/ว ๔๑๓๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ) เสนอผ่านอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ( สำนักงานจังหวัดแพร่ ) พิจารณาภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒



ที่ พร ๐๐๑๖.๑/ว ๔๑๓๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท และแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ รวม ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจ ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จำเป็นต้องมีระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม และรายงานผลการทำงำนนั้น ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

ประเด็นที่ ๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ หากเป็นการจัดหาซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานที่ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศ แต่ถ้าหากเป็นการจัดหาของส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดก็ให้เสนอผ่านขั้นตอนการขอความเห็นชอบของแต่ละกระทรวง แต่ทั้งนี้หากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดมีการขอใช้งบประมาณแผ่นดินเกิน ๑๐๐ ล้าน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาระบบเครือข่ายที่มีการเช่าวงจร พร้อมอุปกรณ์ต้นทางปลายทาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ เทียวพาณิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๑๖๗๑

## แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

1. การจัดทำโครงการ หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหานั้น จะต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล กระทรวง และส่วนราชการ
2. โครงการ/แผนงาน/งาน ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดอนุมัติโครงการ  
ส่วนโครงการ/แผนงาน/งาน ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ให้จัดทำคำขอในรูปโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอของบประมาณ โดยจัดส่งโครงการให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดก่อนการจัดหาไม่น้อยกว่า 90 วัน
3. ให้ส่งคำขอโครงการ/แผนงาน/งาน ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดเพื่อพิจารณำเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณานุมัติก่อนกระทรวงมหาดไทยส่งคำของบประมาณในปีต่อไป ให้สำนักงบประมาณ
4. ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware และ Software ให้ตรวจสอบราคากับราคามาตรฐานกลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงมหาดไทยกำหนด และให้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น Hardware Software Network Man/Month License etc. ในกรณีที่ราคาที่หน่วยงานตั้งสูงกว่าราคากลาง ให้เขียนคำชี้แจงความแตกต่างไว้ในหมายเหตุด้วย
5. ก่อนการจัดทำโครงการควรจะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเดียวกันหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ได้จัดทำระบบซ้ำซ้อนกันหรือไม่ หรือเป็นระบบ ขนาด สัญลักษณ์และมาตรฐานที่เข้ากันได้หรือไม่ เพื่อจะได้ใช้ระบบร่วมกัน ไม่ซ้ำซ้อน และจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลัง
6. การจัดทำค่าใช้จ่ายในคำของบประมาณจัดซื้อ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเรื่องของการพัฒนา IT เท่านั้น
7. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจัดหา ในรายละเอียดระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติจัดหานั้นจะต้องไม่เฉพาะเจาะจงระบุยี่ห้อ ให้ระบุคุณลักษณะในเชิงวิชาการอย่างกว้างๆ
8. รูปแบบการจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท และรูปแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ใช้รูปแบบตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้
9. ให้จัดทำเอกสาร โครงการหรือแบบรายงาน สำหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ส่งให้จังหวัด จำนวน 25 ชุด

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและแบบรายงาน/แบบจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดแพร่ [www.phrac.go.th](http://www.phrac.go.th) หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ”